



Smart Vacation Co.,Ltd

ใบอนุญาตเลขที่ 11/03383 CODE:22AA

81 SOI RAMA 2 S.24, RAMA 2 RD., BANDGMOD JOMTONG BANGKOK10150

TEL.02-4764509-10, 086-31-5901, 085-9192855 FAX.02-8772206

E-mail: smartvacationth@gmail.com

Line: smartvacationth

JAPAN ALPS 6D 3N BY XJ

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ สู่
โตเกียว มัตสึโมโต้ ทาคายามา กิฟุ นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า



- โตเกียว นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อีสระช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ
- นาโกย่า เจแปน แอลป์ กำแพงหิมะ ที่หนึ่งปีเปิดให้ชมเพียงครั้งเดียว
- ทาคายามา ผ่านชม ทาคายามาจิหยะ หรือจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามา, และเดินชมเขตเมืองเก่า ชั้นมาชิซุจิ
- กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
- นาโกย่า อีสระช้อปปิ้ง อโอง
- เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี ซึ่งติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ฟูชิมิอินาริ ศาลโทริอิ ชุ่มประตูลีแดง ที่เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- โอซาก้า อีสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

ไฮไลท์การเดินทาง!!!

- กำแพงหิมะ ซึ่งเปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง
- เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
- พาเที่ยวทุกวัน...ไม่มีฟรีอีสระ

วันแรก	กรุงเทพฯ - นาริตะ
20.30 น.	พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45 น.	เหิรฟ้าสู่นาริตะ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 600 มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)

วันที่สอง	นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - มัตสึโมโต้
08.00 น.	<p>เดินทางถึงนาริตะ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว</p> <p>นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสัตว์คันนอน ประดิษฐานอยู่และเป็นพระประธานของวัด ที่ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มีชื่อว่า ประตูคามินาริ แปลได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกซื้อหา และขนมส่งกลิ่นหอมเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง สุดถนนเป็นซุ้มประตูที่มีโคมสีแดงแขวนอยู่อีกซุ้มหนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันรูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทำให้โชคดี และมีกระถางกำยานตั้งอยู่ด้วยการโบกควันกำยานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควันกำยานไปที่อวัยวะส่วนนั้น พระโพธิสัตว์คันนอน พระประจำวัดแห่งนี้ที่ผู้คนศรัทธานั้น ก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมที่คนไทยรู้จัก มีประวัติเล่าว่า วันหนึ่ง สองพี่น้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้ำสุมิเดะ (Sumida) แล้วเหวี่ยงแหได้รูปสลักพระโพธิสัตว์คันนอนสีทองติดมาด้วย จึงมีการสร้างวัดประดิษฐานพระโพธิสัตว์ หลังจากทุกท่านสักการะพระโพธิสัตว์แล้ว ที่นี่มีเชียมซีให้ลองเสี่ยงทาย ในภาษาญี่ปุ่นเรียกโอมิกุจิ (Omiguji) เมื่อได้ไปเชียมซีและอ่านคำทำนายแล้ว ชาวญี่ปุ่นนิยมพับแล้วไปผูกกับต้นไม้หรือบริเวณที่ทางวัดจัดไว้ ไม่ว่าจะคำทำนายนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับความคุ้มครอง และผ่านชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งแต่เดิมใช้โตเกียวทาวเวอร์ที่สูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันมีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุม เพราะที่ญี่ปุ่นมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้การส่งสัญญาณไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงสร้างโตเกียวสกายทรีมารองรับแทน นอกจากนี้ในการใช้ส่งสัญญาณแล้ว โตเกียวสกายทรียังกลายเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของโตเกียวด้วย ซึ่งที่หอคอยแห่งนี้มีจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตรและ 450 เมตร และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียงร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวโครงสร้างของหอคอยก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยผังการก่อสร้างในชั้นล่างสุดจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม จากนั้นได้มีการปรับผังให้เป็นรูปทรงมนขึ้นเรื่อยๆ</p>

ตามระดับความสูง จากทรงสามเหลี่ยมเป็นทรงกลมที่ระดับความสูง 320 เมตร นับได้ว่าเป็นรูปทรงอาคารที่แปลกใหม่และโดดเด่นไม่เหมือนใครแห่งหนึ่งของโลก และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่ามีสถิติการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การออกแบบของโตเกียวสกายทรีได้ใช้ระบบต้านทานแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น โดยห่อหุ้มสร้างขึ้นด้วยโครงกระดูกเหล็กที่มีกรอบเหล็กซึ่งตัวอาคารไว้ และในแต่ละชั้นจะมีเสากลางที่แกน ซึ่งเทคนิคนี้จะทำให้โครงสร้างในแต่ละชั้นมีความเป็นอิสระในการต้านแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในโตเกียวสกายทรี เช่น ระบบการควบคุมการสั่นสะเทือน เป็นต้น

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านสู่ **ย่านชินจูกุ** อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ จนได้เวลาสมควรนำท่านสู่ **มัตสึโมโต้** ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของสองข้างทาง

ค่ำ **รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MATSUMOTO TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม	มัตสึโมโต้ - เจแปน แอลป์ - ทาคายามา
เช้า	รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “ เจแปนแอลป์ ” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิกที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมไปกับเทือกเขาทาเทยามา เริ่มต้นที่สถานีโอกิซาว่า ด่านแรกของเส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะเลอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร สู่เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ และชมความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสี่เหลี่ยมที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเอกลักษณ์สร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลึงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพานอรามา จากนั้นนำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้วบันไดอีกครั้ง เพื่อเดินทางสู่เทือกเขาทาเทยามา นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะเลอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยามาที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไตคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา
เที่ยง	รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเจแปน แอลป์
บ่าย	นำท่านนั่งรถโค้ชสายธรรมชาติสู่ ยอดดอยมูโรโด้ โดยไซเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดูตามธรรมชาติ ท่านจะได้สัมผัส น้ำตกเมียวโจ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมูโรโด้ คือ จุดชมวิวยุคใหม่ของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สู่ที่ราบสูงบีโจโคระ สร้างความประทับใจให้แก่ท่านไม่รู้ลืม และนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ สถานีทาเทยามา ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการเที่ยวชมเจแปนแอลป์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทาคายามา เมืองที่ได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต

คำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม BEST WESTERN TAKAYAMA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ทาคายาม่า - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - ชันมาชิซุจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - อีออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดอิตะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี จากนั้นเดินชมเขตเมืองเก่า ชันมาชิซุจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่ยังคงความสวยงามจนจวบจนทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน คำว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลังคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธรเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมอันเจียบสงบที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า เพื่อนำท่านสู่ ห้างอีออน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

คำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า นาโกย่า - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทัย นำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ้ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากกระเบียงแห่งนี้ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยงามที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงามพร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนหม้อจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแบ่งที่

เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากรธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แดงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือ ยาว ฯลฯ ชาเขียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิซูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเขียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของ ตุ๊กตาเขียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝาก ของที่ระลึกในราคาข่อมเยาว่า สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน), พัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จาก HAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะใน ญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิกญี่ปุ่น กาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจึงจอกที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจึงจอกที่มีจำนวนมากมาย แล้วนำท่านชม เส้าโทริอิ ชุ่มประตูลีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาเรียงรายกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ชายูรินางเอกของเรื่องวิ่งลอดชุ่มประตูลีแดงเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ โอซาก้า อีสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารชาบูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตีกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และ ย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบuri ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อ ของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมียากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นท่ากาชิมายา มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหาอีกด้วย

ค่ำ

อีสระอาหารค่ำ ตามอรัยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อทำการเช็คอิน

วันที่หก	สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
00.10 น.	เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบินที่ XJ 611 มีบริการอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิด ต้องชำระเงินซื้อเพิ่มเติม)
04.00 น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	39,900	27,900
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	7,900	7,900

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัดคฤเทศ์ที่ค้อยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ่มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **31 มกราคม 2560** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีน และค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน : กรุณาชำระมัดจำท่านละ 16,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ หากไม่ชำระตามกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่าน

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน เป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำ สิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสาย การบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน